



มหาวิทยาลัย PLU

Nakhon si Thammarat Rajabhat University <http://www.nstru.ac.th>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560

หน่วยวิเทศสัมพันธ์จัดการแนะแนวการศึกษาต่อ

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุุดหอม สำนักงานอธิการบดี หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทูนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ แก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ชนัยชนม์ คำศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวว่าการจัดการแนะแนวการศึกษาต่อครั้งนี้เป็นโครงการทุนฟูลไบรท์สำหรับคนไทย มีทั้งทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และทุนสำหรับอาจารย์สอนในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัย ทุนแลกเปลี่ยนปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ได้รับทุนภายใต้โครงการฟูลไบรท์จะถือเป็นผู้รับทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาประเภทหนึ่ง และได้รับวีซ่าประเภท J-1 มีสถานะเป็น Visiting Scholar ไม่เหมือนนักเรียนทั่วไป นอกจากนี้ในทางปฏิบัติผู้รับทุนฟูลไบรท์จะทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ อันเป็นเป้าหมายหลักของโครงการฟูลไบรท์



การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ราชภัฏนครฯ ขานรับมติ ครม. พิจารณามาตรการช่วยผู้รับเหมาก่อสร้าง จากเหตุอุทกภัยภาคใต้



วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขานรับมติ ครม. จัดประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ ตามมติ ครม. ณ ห้องประชุมทอแก้ว สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 3)



เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิต
พัฒนาครู การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นัก
ปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ



บอกกล่าวเล่าสืบ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารพลัด ฉบับประจำวัน
พฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 10
วันนี้ทีมกองพัฒนานักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา นำทีมผู้นำนักศึกษาทั้งสภานักศึกษา องค์การ
บริหารนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา 4 คณะ พร้อมเจ้าหน้าที่
กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 41 คน เข้ามาศึกษาดูงานกอง
พัฒนานักศึกษา มรท.นศ. ในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรนัก
ศึกษา งานนี้ทีมกองพัฒมาพร้อมใจต้อนรับแขกผู้มาเยือนที่ห้อง
ประชุมท้อแก้ว สำนักงานอธิการบดี บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความชื่นมื่นแห่งกาลยามมิตร



คุณสมนึก สุรินทร์ ผู้คล้าหวอดในวงการกีฬาแห่ง
หน้าเขามหาชัย ฝากเชิญชวนชาวราชภัฏนครฯและประชาชน
พื้นที่ใกล้เคียง ชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
ในรายการ “ออมสิน ซีเนียร์ ไทยแลนด์ ฟุตบอล คัพ 2017”
ระหว่างทีมจังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับ ทีมจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 15.00 น.

นอกจากนี้ก่อนการแข่งขัน ในเวลา 13.00 - 15.00 น. จะมี
กิจกรรมภาคสนามการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การ
เล่นฟุตบอลของอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสู่เยาวชนรุ่น
หลัง หากผู้ปกครองท่านใดมีบุตรหลานอายุระหว่าง 7 ปี, 9 ปี,
และ 11 ปี สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้และผ่านการฝึก
อบรม จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเสื้อเป็นของที่ระลึกด้วย



วันนี้มาแนะนำผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผศ. ในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ
กันต่อ คราวนี้เป็นคิวของหนุ่ม
มาดเข้ม มีมาดผู้นำผสมกับ
มาดนักการเมือง นั่นคือ
ผศ.ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อ 16
สิงหาคม 2559 มหาชัยสารพลัด ขอแสดงความยินดีมา ณ
โอกาสนี้คะ

ส่วนแนะนำน้องใหม่ พนักงานราชการที่เพิ่งมาบรรจุ
รายงานตัวทำงานไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 วันนี้พาไป
รู้จักกับน้องเดียร์ อติราช ท้วมละมุล เป็นชาวฉะเชิงเทรา
ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี น้องเป็นลูกคนเดียวมาอยู่ไกลขนาดนี้
แม่คิดถึงแยเลย

